



# Theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị chính sách Ủy ban An ninh Lương thực (CFS) về các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái

Alex Awiti và Fergus Sinclair

Hệ thống lương thực toàn cầu mang đặc trưng với hàng loạt các thách thức đan xen nhau, trong số đó phải kể đến những biến đổi về nhân khẩu học, biến đổi khí hậu, thoái hóa đất đai, mất đa dạng sinh học, cũng như những cạnh tranh về tài nguyên tái tạo. Nông nghiệp là nguyên nhân gây ra 60% tổn thất đa dạng sinh học vùng đất liền, 33% thoái hóa đất, 61% cạn kiệt nguồn tài nguyên cá đánh bắt<sup>1</sup> (UNEP, 2016), và ước tính 34% lượng khí thải nhà kính. Ngoài ra, với ước tính 3.1 tỉ người không có khả năng chi trả cho một chế độ ăn uống lành mạnh trong năm 2020, và dự kiến năm 2030 sẽ có gần 670 triệu người sẽ rơi vào nạn đói, bên cạnh ngày càng gia tăng các lo ngại về bình đẳng và công bằng xã hội, hệ thống lương thực toàn cầu đang di chuyển với phương hướng sai lầm<sup>2</sup>, và cần thiết một chuyển đổi sâu sắc ở tất cả phạm vi<sup>3</sup>.

Chính trong bối cảnh này, Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (CFS) đã yêu cầu Hội đồng

chuyên gia quốc tế cấp cao (HLPE) về An ninh lương thực và dinh dưỡng (FSN) soạn thảo một báo cáo về “*Các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái và những cách tiếp cận đổi mới khác cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng*” ghi nhận các thảo luận tại Kỳ họp Hội đồng CFS toàn thể lần thứ 46 diễn ra vào tháng 10 năm 2019, và đã áp dụng một bộ các khuyến nghị chính sách tại Kỳ họp CFS 48 vào tháng 6 năm 2021. Không có một đường lối chung nào trong việc đạt được chuyển đổi hệ thống lương thực.

Nền tảng kết nối Đối tác chuyển đổi trong Nông nghiệp Sinh thái, hợp tác cùng Nhóm Công tác Nghiên cứu và Đổi mới của Liên minh nông nghiệp Sinh thái, đang phát triển một công cụ để theo dõi việc cách thức năm khuyến nghị chính sách được thực hiện, trong đó tập trung vào nông nghiệp sinh thái hơn là các phương pháp tiếp cận đổi mới khác. Chúng tôi đã xem xét 62 khuyến nghị cụ thể được phát triển từ năm khuyến nghị chính sách CFS cụ thể được nêu chi tiết tại CFS (2021)<sup>4</sup>. Và chúng tôi đã xác định những lĩnh vực trọng tâm cốt lõi mà tóm tắt tốt nhất mục tiêu của năm khuyến nghị chính sách và bao quát hoàn chỉnh 13 nguyên tắc nông nghiệp sinh thái bởi HLPE (2019).

1 UNEP, 2016. Hệ thống lương thực và Tài nguyên thiên nhiên (Food Systems and Natural Resources). <https://wedocs.unep.org/20.500.11822/7592>.

2 FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO. 2022. Thực trạng An ninh Lương thực và Dinh dưỡng thế giới năm 2022 (*The State of Food Security and Nutrition in the World 2022*). *Chuyển đổi mục tiêu nội dung chính sách lương thực và nông nghiệp hướng đến chế độ ăn uống lành mạnh phải chăng kinh tế hơn (Repurposing food and agricultural policies to make healthy diets more affordable)*. Thành phố Rome, FAO.

3 HLPE. 2019. Các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái và những cách tiếp cận đổi mới khác cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng (*Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition*). Báo cáo được biên soạn bởi Ban Hội thẩm Chuyên gia cấp cao High Level Panel of Experts về An ninh Lương thực và Dinh dưỡng thuộc Hội đồng An ninh Lương thực thế giới, thành phố Rome.

4 CFS 2021. Nông nghiệp sinh thái và những phương pháp đổi mới khác cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững để tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng (*Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition*). [https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/Policy\\_Recommendations\\_Agroecology\\_other\\_innovations/2021\\_Agroecological\\_and\\_other\\_innovations\\_EN.pdf](https://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs2021/Documents/Policy_Recommendations_Agroecology_other_innovations/2021_Agroecological_and_other_innovations_EN.pdf)

Năm khuyến nghị chính sách mang tính tích hợp và bao gồm đa nguyên tắc với một số điểm xuất hiện trong xuyên suốt các khuyến nghị. Ví dụ, Khuyến nghị chính sách số 3: **Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp và hệ thống thực phẩm bền vững, đa dạng và có khả năng thích ứng thông qua tiếp cận nông nghiệp sinh thái**, bao hàm 9 trong số 13 nguyên tắc: tái chế, giảm vật tư đầu vào, sức khỏe đất, sức khỏe vật nuôi, đa dạng sinh học, đa dạng hóa kinh tế, giá trị xã hội và chế độ ăn uống, tính công bằng và tính kết nối. Khuyến nghị chính sách đại diện cho một nhóm các mục tiêu chính sách cấp cao được chấp nhận quốc tế nhưng đã được giản lược bớt trong báo cáo của HLPE sau khi đạt được thỏa thuận trên một nhóm lớn gồm nhiều quốc gia trong quá trình hội tụ chính sách.

Báo cáo HLPE nhấn mạnh tầm quan trọng của những thể chế đóng kín (hoặc từ chối gây áp lực) ngăn trở chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và những gì khuyến khích chúng. Do đó, cần thiết phải xem xét đâu là những vấn đề có thể cản trở tiến trình ở mỗi lĩnh vực, cũng như đâu là những hành động thúc đẩy cho sự chuyển tiếp, và đó không chỉ xem xét ở mức độ mà các khuyến nghị được thực hiện mà còn cả những gì có thể thực hiện được ngoài phạm trù đó. Điều quan trọng nữa là phải có được quan điểm của các đơn vị xã hội dân sự về những gì đang và chưa được thực hiện.

Chúng tôi đề xuất một ma trận (matrix) để theo dõi việc thực hiện của năm khuyến nghị chính sách CFS, với 23 lĩnh vực được đề xuất ưu tiên hành động. Các hành động ưu tiên đề xuất tại đây được đúc kết như một gói kinh tế nhất mà các bên liên quan – gồm chính phủ, các cơ quan liên chính phủ, quan điểm tổ chức tư nhân, các viện nghiên cứu và học thuật – có thể xây dựng các chính sách, chương trình, đầu tư và kế hoạch giám sát đối với các tiếp cận nông nghiệp sinh thái mà mang lại hệ thống lương thực bền vững.

Trong Phụ lục 1, chúng tôi tổng kết trọng tâm của các hành động được đề xuất ưu tiên, và khuyến khích các bên liên quan xác định những thiếu sót, và đưa ra những khuyến nghị để cải thiện tốt hơn. Thông qua tham vấn và đồng thuận, các bên liên quan sẽ phát triển các chỉ tiêu liên quan đến ngữ cảnh và phù hợp cho lộ trình chuyển tiếp của từng bên để theo dõi sự chuyển đổi của hệ thống lương thực. Ma trận này được dự định sẽ như một đánh giá bước đầu, và làm cơ sở để thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận nhằm hỗ trợ các hành động ưu tiên quan trọng trong việc xác định các lộ trình chuyển tiếp phù hợp với bối cảnh của địa phương hoặc quốc gia. Mỗi hạng mục được tiếp cận thông qua bốn lăng kính – ghi nhận lại những gì đã và đang được thực hiện, những rào cản đến việc thực hiện, những gì đang được thực hiện bên ngoài các hành động được đề xuất, và quan điểm

Các khuyến nghị chính sách CFC	Hành động ưu tiên	Thực trạng quốc gia (những hành động liên quan) <sup>5</sup> :	Mục tiêu <sup>6</sup>	Các chỉ tiêu <sup>7</sup>	Đơn vị phụ trách
1. Xây dựng hoặc củng cố, với cách thức phù hợp, nền móng chính sách cho các tiếp cận nông nghiệp sinh thái góp phần cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng.	1.1 Thúc đẩy tích hợp các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái vào các chính sách và hoạch định nhằm giải quyết những thách thức trong nông nghiệp và hệ thống lương thực tại bối cảnh địa phương thông qua việc tăng cường khả năng thích ứng của hệ thống lương thực.			Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia	
	<b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b>				
	Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách				
	<b>Quan điểm</b>				
	1.2 Tăng cường các chính sách công để khai thác các cơ chế thị trường nhằm tạo điều kiện cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững thông qua xem xét các tác động ngoại vi đến kinh tế, môi trường và xã hội, bao gồm cả sức khỏe cộng đồng, những đánh đổi, và hiệp lực/cộng hưởng.				
	<b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b>				
	Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách				
	<b>Quan điểm</b>				
	1.3 Nâng cao sự thống nhất và phối hợp chính sách về phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái xuyên suốt các lĩnh vực gồm sức khỏe, nông nghiệp, môi trường, thương mại, và tài chính, mà tác động đến kết quả của hệ thống lương thực và dinh dưỡng.				
	<b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b>				
	Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách				
	<b>Quan điểm</b>				
	1.4 Tăng cường các chính sách, chương trình, và hành động nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của bất bình đẳng giới, cụ thể là các luật và chính sách, trong đó, hỗ trợ quyền tiếp cận bình đẳng đến tài nguyên thiên nhiên, tài chính, và các dịch vụ công, tôn trọng và bảo vệ kiến thức của phụ nữ.				
	<b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b>				
	Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách				
	<b>Quan điểm</b>				

5. Danh sách các hành động liên quan

6. Danh sách các mục tiêu và khung thời gian để đạt được chúng cho mỗi hành động hoặc một nhóm tập hợp các hành động phù hợp

7. Các cân nhắc để xây dựng các chỉ tiêu

a. Chỉ tiêu này có liên quan và là phù hợp nhất để đo lường/ theo dõi/ báo cáo?

b. Chỉ tiêu này có thể quan sát được, đếm được, tự báo cáo hay đo lường?

c. Liệu chỉ tiêu này định hình được hướng thay đổi được mong đợi sẽ thấy được không?

d. Trên cơ sở tham chiếu là gì? Thực trạng nào có thể được lấy làm cơ sở.

Các khuyến nghị chính sách CFC	Hành động ưu tiên	Thực trạng quốc gia (những hành động liên quan) <sup>5</sup> :	Mục tiêu <sup>6</sup>	Các chỉ tiêu <sup>7</sup>	Đơn vị phụ trách
<p>2. Xây dựng, cải thiện, và áp dụng các khung đo lường và giám sát toàn diện cách thức hoạt động nhằm khuyến khích việc áp dụng các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững nhằm tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng.</p>	<p>2.1 Khuyến khích thu thập và phân tích dữ liệu ở cấp quốc gia, ghi chép các bài học kinh nghiệm và chia sẻ thông tin ở mọi cấp độ để hỗ trợ cho việc đánh giá hiệu quả của các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p> <p>2.2 Thực hiện các đánh giá toàn diện về điều kiện việc làm, sự đa dạng chế độ ăn uống, kết quả dinh dưỡng, trao quyền cho phụ nữ và ổn định thu nhập.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p>	<p>2.3 Đánh giá và ghi nhận đóng góp của nông nghiệp sinh thái đối với an ninh lương thực và dinh dưỡng (FSN) ở cấp quốc gia và quốc tế, phối hợp với các quốc gia thành viên.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p> <p>2.4 Khuyến khích hoạt động thu thập, ghi chép dữ liệu và chia sẻ thông tin về các nguyên tắc và thực hành nông nghiệp sinh thái nhằm thúc đẩy sự chuyển đổi hướng đến hệ thống thực phẩm bền vững.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p>	<p>Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia</p>	<p>Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia</p>	
<p>3. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp và hệ thống thực phẩm thích ứng, đa dạng hóa và bền vững thông qua các tiếp cận nông nghiệp sinh thái.</p>	<p>3.1 Nâng cao nhận thức và ủng hộ về tầm quan trọng của hệ thống sản xuất đa dạng hóa, và chế độ dinh dưỡng lành mạnh trong đó tích hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng trọt và nông lâm kết hợp, theo cách thức phù hợp, để tăng cường sinh kế thích ứng và thúc đẩy sản xuất bền vững đảm bảo chế độ dinh dưỡng lành mạnh.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p>	<p>3.2 Thực hiện các đánh giá toàn diện về điều kiện việc làm, sự đa dạng chế độ ăn uống, kết quả dinh dưỡng, trao quyền cho phụ nữ và ổn định thu nhập.</p> <p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p><b>Quan điểm</b></p>	<p>Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia</p>	<p>Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia</p>	

Các khuyến nghị chính sách CFC	Hành động ưu tiên	Thực trạng quốc gia (những hành động liên quan) <sup>5</sup> :	Mục tiêu <sup>6</sup>	Các chỉ tiêu <sup>7</sup>	Đơn vị phụ trách
	<p>3.2. Thúc đẩy, dựa trên các tiếp cận nông nghiệp sinh thái, các giải pháp thay thế cho việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, và tăng cường tích hợp đa dạng sinh học trong nông nghiệp và chuỗi lương thực, đặc biệt là khuyến khích việc loại bỏ sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật độc hại cao.</p>		Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia	Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia	
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b></p>				
	<p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p>				
	<p><b>Quan điểm</b></p>	<p>3.3 Tăng cường đầu tư có trách nhiệm và đổi mới xã hội trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mà hỗ trợ nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững, đồng thời duy trì giá trị địa phương, đặc biệt là với nông hộ quy mô nhỏ và phụ nữ.</p>			
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b></p>				
	<p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p>				
	<p><b>Quan điểm</b></p>	<p>3.4 Hỗ trợ các đổi mới thị trường và xã hội (bao gồm sử dụng công nghệ số) để tăng cường liên kết giữa cộng đồng thành thị và vùng nông thôn thông qua lưu giữ một phần lớn giá trị sản xuất địa phương.</p>			
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b></p>				
	<p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p>				
	<p><b>Quan điểm</b></p>	<p>3.5 Nâng cao nhận thức về đóng góp của tiếp cận nông nghiệp sinh thái để đạt được phần lớn các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và thúc đẩy Hợp tác Koronivia về Nông nghiệp (KJWA) nhằm đạt được hệ thống lương thực bền vững và thích ứng khí hậu ở cấp độ quốc gia và quốc tế.</p>			
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngượng</b></p>				
	<p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p>				
	<p><b>Quan điểm</b></p>				

Các khuyến nghị chính sách CFC	Hành động ưu tiên	Thực trạng quốc gia (những hành động liên quan) <sup>5</sup> :	Mục tiêu <sup>6</sup>	Các chỉ tiêu <sup>7</sup>	Đơn vị phụ trách
<p>4. Tăng cường nghiên cứu, đổi mới, đào tạo và giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chia sẻ tri thức, và trao đổi học hỏi về các phương pháp nông nghiệp sinh thái.</p>	<p>3.6 Trong khuôn khổ bối cảnh quốc gia, công nhận giá trị và tăng cường hỗ trợ cho các tiếp cận nông nghiệp sinh thái mà chú trọng vào tài chế, tái tạo sức khỏe đất, đồng thời tối ưu hóa và hạn chế (nếu thích hợp) sự phụ thuộc vào các vật tư đầu vào bên ngoài.</p>				
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p>Quan điểm</p>				
<p>4.1 Trong bối cảnh và khuôn khổ quy định quốc gia, khuyến khích tăng cường phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu công và đầu tư có trách nhiệm trong nghiên cứu khu vực tư, hướng tới đầu tư cân bằng (balanced investment) trên cơ sở có bằng chứng xác thực (evidence-based) nhằm tăng cường hỗ trợ cho các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái.</p>	<p>4.1 Trong bối cảnh và khuôn khổ quy định quốc gia, khuyến khích tăng cường phân bổ nguồn lực cho nghiên cứu công và đầu tư có trách nhiệm trong nghiên cứu khu vực tư, hướng tới đầu tư cân bằng (balanced investment) trên cơ sở có bằng chứng xác thực (evidence-based) nhằm tăng cường hỗ trợ cho các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái.</p>				
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p>Quan điểm</p>				
	<p>4.2 Phát triển và hỗ trợ nghiên cứu liên ngành và nền tảng đổi mới nhằm thúc đẩy trao đổi học hỏi (co-learning) giữa các nhà nghiên cứu và nhà thực hành chính sách, chủ yếu thông qua các mạng lưới nông dân đến nông dân và cộng đồng thực hành.</p>				
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p>Quan điểm</p>				
	<p>4.3 Thúc đẩy và tạo điều kiện cho đầu tư có trách nhiệm vào nghiên cứu có sự tham gia (participatory research) và đổi mới trong tiếp cận nông nghiệp sinh thái, chủ yếu là giải quyết nhu cầu cụ thể của các nhóm dễ bị tổn thương (vulnerable group), thông qua việc đảm bảo sự tham gia chủ động của họ.</p>				
	<p><b>Các hành động tạo động cơ ngược</b></p> <p>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</p> <p>Quan điểm</p>				

Các khuyến nghị chính sách CFC	Hành động ưu tiên	Thực trạng quốc gia (những hành động liên quan) <sup>5</sup> :	Mục tiêu <sup>6</sup>	Các chỉ tiêu <sup>7</sup>	Đơn vị phụ trách	
5. Cùng cố thể chế hoặc sự tham gia của các bên liên quan, tạo môi trường thuận lợi để trao quyền cho những người đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, cũng như những người trong tình huống dễ bị tổn thương, đồng thời giải quyết bất bình đẳng quyền lực trong nông nghiệp và hệ thống lương thực.	4.5 Hỗ trợ chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm theo chiều ngang xây dựng từ các tổ chức sản xuất và mạng lưới hiện có tập trung vào phụ nữ, thanh niên và cộng đồng địa phương và bản địa.			Sẽ được xác nhận trong buổi tham vấn quốc gia		
	<b>Các hành động tạo động cơ ngược</b>					
	<b>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</b>					
	<b>Quan điểm</b>					
	5.1 Lồng ghép quyền sở hữu cho những đơn vị sản xuất nhỏ lẻ và cộng đồng bản địa thông qua các khung pháp lý và quy định chính thức.					
	<b>Các hành động tạo động cơ ngược</b>					
	<b>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</b>					
	<b>Quan điểm</b>					
	5.2 Đảm bảo sự tham gia của những nhóm dễ tổn thương và nhóm "bên lề" hay dễ chịu thiệt thòi (marginalized group) ở tất cả cấp độ của quá trình ra quyết định về hệ thống lương thực					
	<b>Các hành động tạo động cơ ngược</b>					
<b>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</b>						
<b>Quan điểm</b>						
5.3 Thúc đẩy trao quyền cho phụ nữ, chủ yếu ở các đơn vị sản xuất lương thực nhỏ lẻ, và nông hộ, cũng như các tổ chức của họ thông qua việc hỗ trợ các hoạt động tập thể, đàm phán và kỹ năng lãnh đạo nhằm tăng cường sự tiếp cận và sự công bằng trong quản lý đất đai và tài nguyên thiên nhiên dưới khuôn khổ quy định quốc gia.						
<b>Các hành động tạo động cơ ngược</b>						
<b>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</b>						
<b>Quan điểm</b>						
5.4 Tăng cường liên kết giữa cộng đồng thành thị và hệ thống sản xuất lương thực mà ưu tiên chuyển đổi sang hệ thống lương thực phẩm bền vững thông qua hợp tác xã tiêu dùng (consumer cooperatives) và nền tảng đa bên (multi-stakeholder) tập trung vào thị trường địa phương và khu vực.						
<b>Các hành động tạo động cơ ngược</b>						
<b>Các phương pháp ngoài phạm vi của khuyến nghị chính sách</b>						
<b>Quan điểm</b>						

## Phụ lục

### 1. Xây dựng hoặc củng cố, với cách thức phù hợp, nền móng chính sách cho các tiếp cận nông nghiệp sinh thái góp phần cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững mà tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng.

Các hành động ưu tiên được tóm tắt từ 14 khuyến nghị, bốn hành động ưu tiên nhấn mạnh sự cần thiết của việc tích hợp các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái vào hoạch định và chính sách; phối hợp và nhất quán chính sách liên ngành cho các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái; tăng cường các chương trình và chính sách giải quyết bất bình đẳng giới, cơ chế thị trường, cũng như tiếp cận đến tài nguyên sản xuất.

### 2. Xây dựng, cải thiện, và áp dụng các khung đo lường và giám sát toàn diện cách thức hoạt động nhằm khuyến khích việc áp dụng các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái cho nông nghiệp và hệ thống lương thực bền vững mà tăng cường an ninh lương thực và dinh dưỡng.

Bốn hành động ưu tiên củng cố nền tảng cho việc phát triển các giá trị đo lường hiệu quả hoạt động toàn diện nhằm đánh giá và giám sát các chính sách, quyết định và đầu tư vào các tiếp cận nông nghiệp sinh thái, đồng thời nhằm để đánh giá/định lượng tác động môi trường, xã hội và kinh tế của hệ thống lương thực.

### 3. Thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp và hệ thống thực phẩm có khả năng thích ứng, đa dạng hóa và bền vững thông qua các tiếp cận nông nghiệp sinh thái.

Các hành động ưu tiên được tóm tắt từ 25 khuyến nghị cụ thể. Sáu hành động ưu tiên tập trung vào

việc hỗ trợ các hệ thống sản xuất tích hợp (cây trồng, nông lâm kết hợp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi) để tăng cường đa dạng sinh học và tái chế, cũng như tái sinh sức khỏe đất; hỗ trợ thị trường và các đổi mới xã hội nhằm cải thiện mối liên kết giữa người tiêu dùng và người sản xuất, đặc biệt là các nông hộ nhỏ lẻ, và thúc đẩy chế độ ăn lành mạnh và đa dạng có thể đạt được từ thực phẩm sản xuất tại địa phương.

### 4. Tăng cường nghiên cứu, đổi mới, đào tạo và giáo dục, thúc đẩy đồng sáng tạo, chia sẻ tri thức, và trao đổi học hỏi về các phương pháp nông nghiệp sinh thái.

Các hành động ưu tiên được rút ra từ 14 khuyến nghị cụ thể, trong đó năm hành động ưu tiên tập trung vào việc huy động nguồn vốn từ khu vực công và tư cho nghiên cứu, xây dựng năng lực, phổ biến và hỗ trợ mở rộng các phương pháp tiếp cận nông nghiệp sinh thái, và giải quyết sự mất cân bằng quyền lực trong việc tạo ra, xác nhận, phổ biến và ứng dụng kiến thức.

### 5. Củng cố thể chế hoặc sự tham gia của các bên liên quan, tạo môi trường thuận lợi để trao quyền cho những người đối mặt nguy cơ mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng, cũng như những người trong tình huống dễ bị tổn thương, đồng thời giải quyết bất bình đẳng quyền lực trong nông nghiệp và hệ thống lương thực.

Bốn lĩnh vực ưu tiên tập trung vào củng cố quyền sở hữu, sự tham gia của tất cả các bên liên quan thông qua hợp tác xã và các nền tảng đa bên khác, đồng thời hỗ trợ Các chính sách về chuyển đổi mới quan hệ giới để thúc đẩy quá trình chuyển đổi và chuyển tiếp bao hàm (inclusive) của hệ thống lương thực thực phẩm.

Dịch từ Báo cáo <https://www.cifor-icraf.org/knowledge/publication/9126/>

## Về Diễn đàn Đối tác Chuyển đổi Nông nghiệp Sinh thái (Agroecology TPP)

Diễn đàn Đối tác Chuyển đổi Nông nghiệp Sinh thái tập hợp một nhóm lớn các nhà khoa học, người thực hành và nhà hoạch định chính sách cùng hợp tác để thúc đẩy quá trình chuyển đổi hệ thống nông nghiệp sinh thái. Kể từ khi ra mắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2021, Diễn đàn Chuyển đổi đã bắt đầu lấp các khoảng trống kiến thức trong tám lĩnh vực để hỗ trợ nhiều tổ chức và nhóm vận động trong quá trình ra quyết định quan trọng. Cộng đồng Thực hành trực tuyến của Diễn đàn chuyển đổi trên nền tảng GLFx dành cho tất cả mọi người để truy cập, cung cấp một địa chỉ để các thành viên chia sẻ hiểu biết, tri thức và kinh nghiệm.

Quan hệ đối tác này được sáng lập bởi CIRAD, Tổ chức Đa dạng sinh học Quốc tế và CIAT, BioVision, UNEP, FAO và CIFOR-ICRAF.